



ที่ ยล ๐๐๓๗.๑๐๕/ ๒๐๐๗๘

โรงพยาบาลยะลา
๑๕๒ ถนนสีโรรส ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งสรุปรายงานการประชุม คปสอ. ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และ
ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารเครือข่ายระดับอำเภอ (คปสอ.เมือง) และได้จัดประชุมครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลยะลา จึงได้จัดประชุม คปสอ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่วมประตู โรงพยาบาลยะลา ทั้งนี้
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิดำเนินการสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ใส่ใน
website:www.yrhyala.com/ด้านบริการปฐมภูมิและไลน์กลุ่ม คปสอ.เมืองเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
โทร. ๐๗๓ - ๒๔๔๗๑๑ -๘ ต่อ ๒๒๑
โทรสาร ๐๗๓ - ๒๑๒๗๖๔

สรุปการประชุม
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมือง
ครั้งที่ 5 / 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญสิทธิ์ เลขะกุล ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 3 โรงพยาบาลยะลา

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นายบรรยง เหล่าเจริญสุข	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา	
2	นายบุญลือ นวลจันทร์	สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา	
3	นางสาวซินดา พุพิทยาสถาพร	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
4	นางสาวบังอร พรหมมินทร์	ผอ.สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นายปิยะพงศ์ อนุรักษ์
5	นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	นส. พีรดา หะยีสะอึ
6	นางอายีสอาด หะยีนีอาลี	หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม	น.ส.มารதியานา สาเมาะบาช่า
7	นางราตรี เหล่าสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	
8	นางอวาทิพย์ แว	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา	นางอรปริยา วรรณมุณี
9	นายคุณัฐ ปาลกาลย์	ผอ.รพ.สต.ลำใหม่	
10	พญ.จรรยา แซ่เจิน	หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย	นส.วิรวรรณา บุญญาวัตร
11	นางสุจิตา คชอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	นางเยาวรินทร์ พรหมณี
12	แพทย์หญิงวริยา กาลัญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	
13	นางนงนาฏ ศรีบุญเอียด	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	
14	นางสาวนฤมล ฉายแสงเจริญ	หัวหน้างานควบคุมโรค	
15	นางสมสกนธ์ ศิริมานนท์	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	
16	นางไอลดา แดงมณีกุล	หัวหน้าคสม.เทศบาล	
17	นางสายใจ สังก์รัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
18	นายสกุลเอก ชูเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
19	นายอำนาจ ชัยดา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
20	นส.นารีมาลย์ มะดิง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
21	นส.อาฟีพะห์ เจ๊ะมามะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
22	นางเรียมมา คอยอ	ผอ.รพ.สต.ยะลา	นาง นุสรินทร์ อาบู
23	นางสะปีเนาะ กะโต	ผอ.รพ.สต.สะเตงนอก	

กรรมการผู้เข้าประชุม (ต่อ)

24	นายคันธวุฒิ	พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
25	นายธนวิทย์	ชัยชนากานต์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
26	นส.นุริยะ	สามะอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
27	นางวิภารัตน์	ทองธรรมชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
28	นางเสาวคนธ์	นวลจันทร์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)	
1	พญ.ชินตา	ผู้พิพลาสถาพร	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	ลา
2	นพ.ประภัทร์	ติปยานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
3	ทพญ.ปิยะนาล	บุญชริก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	
4	นางนาตยา	ศรีสุวรรณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
5	นางเอมอร	ยอดรักษ์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	
6	นาง สุนทรี	แก้วสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายการบัญชี	
7	นางราณี	ตาเดอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
8	นาง เสาวคนธ์	อากอาสา	หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเครือข่าย	
9	นางกัลญา	ศิริธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลา
10	นางจารณี	ยังเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลา
11	นาย ปรีชา	วรรณบุญ	หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคหน้าโดยแมลงกรงปิ้ง	
12	ดต.กมนทรรัตน์	กรณกิจ	เจ้าหน้าที่พยาบาล กก.ตชด. ที่ 44	
13	นายมอหะมะนอ	บาโงปะแต	ผช.ศคร.นำโดยแมลงที่ 12.1	
14	นายอาลียะ	มุซอ	ประธาน อสม. อำเภอเมืองยะลา	08 9736 3038

ผู้ประสาน CUP ที่เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)	
1	นายเกียรติศักดิ์	รอดดวง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ผู้ประสาน CUP ที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	น.ส.พิกุล จิรรัตน์โสภา	เภสัชกรเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษ	
2	นางจิตติมา ต้านเสถียรสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ผอ.รพ.สต./ศสม.ที่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นส.สมคิด สุวรรณสังข์	ผอ.รพ.สต.บุตี	
2	นางอาอิชะห์ โต๊ะกูบฮา	ผอ.รพ.สต.บ้านบุตี	นส.ฟูริตะ ฮิลมี
3	นางสาวสุภาวณี ยูโซ๊ะ	ผอ.รพ.สต.บันนังสาเรง	
4	นางหาสน๊ะ โต๊ะกูบฮา	ผอ.รพ.สต.พร่อน	
5	นางอุทัยพร ยอดพุด	รักษาการ ผอ.รพ.สต.ลำพะยา	
6	นายสุไลมาน มะแซ	ผอ.รพ.สต.ตาเซะ	
7	นางยุ้ยยะห์ กะตะแซ	ผอ.รพ.สต.ท่าสาป	
8	นางไพลิน โคตรมิตร	ผอ.รพ.สต.วังกระ	
9	นางยูไวรียะ ยูนุ้	ผอ.รพ.สต.นิบงบารู	
10	นายสมาน ดอเลาะ	ผอ.รพ.สต.ทุ่งยามู	
11	นายพิเชฐ แซ่ฟู	ผอ.รพ.สต.เปาะเล็ง	
12	นางวรัญญา รัชกุล	ผอ.รพ.สต.บาโงยบาแด	
13	นางสปีนะ มะเร๊ะ	ผอ.รพ.สต.ลิตล	นาง ซาลีนา เจ๊ะแหว
14	นางอามีน่า เตะแต	หัวหน้าศสม.บ้านสะเตง	
15	นางนฤมล คงฤทธิ์	หัวหน้าศสม.ธนวิถิ	
16	นางกนกพร ไตรมิตร	หัวหน้าศสม.ผังเมือง 4	
17	นางนุริยะห์ บุญทวี	หัวหน้าศสม.ตลาดเก่า	
18	นางผการัตน์ สุวณิชนันท์	หัวหน้าศสม.เวชกรรม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
2	นางธิดารัตน์ บุรณสมภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
3	นางกมลวรรณ อินทร์จันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
4	นางสุนีย์ สังข์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
5	นางวาสนา เพ็ญหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
6	นส.นุรีนา มะเห	นายแพทย์ชำนาญการ	
7	นส.เกศสุรีย์ สุวรรณ	นักวิชาการชำนาญการ	
8	น.ส.นารณฤดี แซ่ฮ่าน	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	(ผู้ช่วยจัดประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดย นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ประธานกรรมการ คปสอ.เมืองยะลา

ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง

ประธาน : มีเรื่องจากที่ประชุม คป.สจ. แจ้งให้ทราบ 4 เรื่อง

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนปัจจุบัน คือ คุณ อนุทิน ชาญวีรกูล

2) การตรวจเยี่ยมฯ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุชม กาญจนพิมาย

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 จะมีการตรวจเยี่ยม PCC จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 90 ปี โรงพยาบาลสงขลา จากนั้นจะมีการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลนาทวี และเดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอยะหา จังหวัดยะลา รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา เดินทางถึงโรงพยาบาลเบตง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานของโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลเบตง

3) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกให้ดำเนินการตามนโยบาย 1 คั่น 3 เคาะ โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ค้นหาผู้ป่วย/ผู้สงสัยภายใน 1 วัน ใช้ Dengue Chart, Dengue score ให้ตั้งมุมให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยง จัดตั้ง Dengue corner ที่ OPD /ward

- จัดให้มีแพทย์ดูแลให้คำปรึกษากลุ่มเสี่ยง

/จัดอบรม...

- จัดอบรมแพทย์จบใหม่ ให้การดูแลรักษาไข้เลือดออก
- เคาะประตูโรงเรียน เก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกวันศุกร์
- เคาะประตูบ้าน เคาะประตูโรงพยาบาลพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ในวันที่ 1, 3 และ 7
- ขอความร่วมมือไม่ใช้ยาในกลุ่ม nsaid

ประธาน : ขอเน้นย้ำให้ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น แบบกัดไม่ปล่อย อย่าให้ป่วย หากป่วยแล้วป้องกันการเสียชีวิตต้องให้ความสำคัญกับระบบส่งต่อที่ดี มีการสื่อสารกันระหว่างโรงพยาบาล ยะลา กับ โรงพยาบาลชุมชน

4) สรุปผลการนิเทศ 3 คณะที่ผ่านมา อำเภอเมืองมีประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนา

1. มารดาตาย 4 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อ.บันนังสตา 1 ราย มีข้อค้นพบว่าหญิงตั้งครรภ์ ได้รับ Triferdine ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีแนวโน้มลดลง ย้ำให้เฝ้าระวังกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะชืด ตามนโยบายนายแพทย์

ทุกพื้นที่
2. โภชนาการ เด็กเตี้ยไม่เกินร้อยละ 10 ผลงานไตรมาส 2 ปี 2562 เกิน 12.98 ส่วนเด็กผอมเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 ในปี 2562

3. ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์เพียง 8 ตำบล ใครมีข้อมูลเรื่องนี้
สสอ.เมือง : เรียนท่านประธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครใจเข้าร่วม 8 ตำบล และผ่านเกณฑ์ LTC ทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 6 ตำบลไม่สมัครใจเข้าร่วม ครับ (ตามเอกสารแนบ 1)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 สรุปการประชุม คปสอ. ได้ใส่ใน Website: www.yrhyala.com และในไลน์กลุ่ม คปสอ. หากมีการปรับแก้ไขแจ้งที่เลขา คปสอ.

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 การตรวจสอบสุขภาพลูกจ้าง รพ.สต. สิทธิ UC

คุณอาฟีพะห์ : ลูกจ้างรพ.สต.สิทธิ UC มีจำนวน 57 คน ได้จัดส่งรายชื่อแล้ว

3.2 การสอบเทียบเครื่องมือตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

คุณวิภารัตน์ : การสอบเทียบเครื่องมือและเทอร์โมมิเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้เป็นเดือนมิถุนายนของทุกกรอบปีที่มีการสอบเทียบเครื่องมือ ส่วน Drop Tone จะมีศูนย์
วิศวกรรมกรรมการแพทย์สงขลามาสอบเทียบให้ปลายเดือนกรกฎาคม ขอให้รอการประสานงาน อีกครั้งหนึ่ง

/การสอบเทียบ...

ประธาน : การสอบเทียบมีเครื่องมือพบชำรุด มากหรือไม่

คุณวิภารัตน์ : มีค่ะ มอบคุณวิภารัตน์ประสานกับคุณอาฟีพะห์ ติดตามและสรุปผลอีกครั้ง
กรณีเครื่องมือวัดอุณหภูมิต้องจัดซื้อใหม่ ค่ะ

สสอ.เมือง : เรียนท่านประธาน เครื่องมือบางรายการอาจต้องจัดซื้อใหม่ บางรายการ
อาจซ่อมได้ กรณีซ่อมแล้วไม่ผ่านการสอบเทียบจะได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อ ปีต่อไป

3.3 การใช้โปรแกรมThai Refer

สสอ.เมือง : จากที่ประชุมเขต 12 แจ้งว่าช่องทางการส่งเต็ม จึงให้ใช้เฉพาะโรงพยาบาล
สำหรับ รพ.สต.ให้ให้คงใช้รูปแบบเดิม

3.4 ผลการนิเทศบูรณาการ

คุณวิภารัตน์ : ขอไปวาระต่อไปเนื่องจากการนิเทศบูรณาการยังมีการเก็บตกจึง
ขอยกไปสรุปผลในการประชุมครั้งหน้า

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / ข้อสั่งการ / ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

4.1 งบค่าเสื่อม

ประธาน : มีจำนวนที่รายการที่รอส่งมอบของ

คุณเยาวรินทร์ : เรียนท่านประธาน งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ ปี 2562 รอส่ง
มอบ 10 รายการ ดังนี้ มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ เครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดความยาว 5
รายการ หัวเกย์สำหรับถังออกซิเจน จำนวน 5 รายการ โคมไฟผ่าตัดชนิดมีกล้อง เครื่องถ่ายภาพรังสี
กระดูกขากรรไกร และกะโหลกศีรษะระบบ 3 มิติ เครื่องวัดเสียง รวม 11 รายการ (ตามเอกสารแนบ 1)

ประธาน : เบิกจ่ายแล้วก็เปอร์เซ็นต์

คุณเยาวรินทร์ : งบประมาณเบิกจ่ายแล้ว 60 % คงเหลือ 11 ล้านบาท
จะต้องใช้ให้หมด ภายในปี 2563 หากใช้ไม่หมดจะต้องส่งคืน สามารถปรับงบประมาณที่เหลือจัดซื้อ
ในงบต่อไป ได้

4.2 สถานะภาพการเงินการคลัง

คุณนุรีย์ : รายงานสถานะการเงินการคลังเงินบำรุงคงเหลือสุทธิของ รพ.สต.
18 แห่ง 16,099,876.65 บาท เงินคงเหลือมากที่สุด คือ รพ.สต.สะเตงนอก 1,891,861.77 บาท
และเงินคงเหลือน้อยสุด คือ รพ.สต.บ้านยะลา 269,296.50 บาท (เอกสารแนบ 2)

ประธาน : รพ.สต.สะเตงนอกที่มีแผนจะทำห้องฉุกเฉินมีแปลนหรือไม่

/มีแล้วค่ะ

คุณสมบัติ : มีแล้วค่ะ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการส่งมอบ

ประธาน : สรุปสถานการณ์การเงินค่อนข้างดี เอาไว้ขยายหน่วยบริการ

4.3 รพ.สต.ติดดาว

คุณอาพีพะห์ : สำหรับ รพ.สต.ติดดาว ทางสสอ.ได้เตรียมวางแผนการประเมินอีก 4 แห่ง เพื่อส่งผลคะแนนให้จังหวัดมาประเมินรับรอง มีดังนี้ รพ.สต.หน้าถ้ำ รพ.สต.เปาะเส้ง รพ.สต.วังกระแจะ และ รพ.สต.ตาเซะ

สสอ.เมือง : เรียนท่านประธาน เราจะมีทีมพี่เลี้ยงลงประเมินก่อน หากมีคะแนนผ่าน 5 ดาว จะส่งให้จังหวัดประเมิน ต่อไป

4.4 สถานการณ์ไข้เลือดออก

คุณนฤมล : สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 17 กรกฎาคม 2562 จังหวัดยะลาเป็นอันดับ 1 ของเขต 12 พบผู้ป่วย 44,671 ราย คิดเป็น 68.28 ต่อประชากรแสนคน อำเภอเมือง พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 7 ของจังหวัดยะลา พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี พบผู้ป่วยสูงสุดที่ ตำบลบุตี, ตำบลลำใหม่และตำบลบ้านสะเตง เดือนมิถุนายน 7 ราย ,กรกฎาคม 8 ราย ทำกิจกรรมสำรวจความชุกตชชี่ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน สสอ.เมืองมี 96 แห่ง พบค่า CI>0=42% และค่า CI=0 ร้อยละ 58 ส่วนตำบลสะเตงสำรวจ 34 แห่ง พบค่า CI>0=32% และค่า CI=0 ร้อยละ 68 มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นตามมาตรการ 1คั้น 3เคาะ คือ คั้นหาผู้ป่วย เคาะประตูโรงพยาบาล โรงเรียนและบ้านพ่นสารเคมี ในวันที่ 1,3,7 และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และยุงตัวแก่ (ตามเอกสารแนบ 3)

ประธาน : ในโรงพยาบาลยะลาทำหรือไม่

คุณนฤมล : พ่น ULV ทุกวันศุกร์

คุณปิยะพงศ์ : เทศบาลนครยะลาออกพ่นยุงทุกวันเสาร์ ประสบปัญหาผู้รับผิดชอบอาคารในการให้ความร่วมมือเปิดประตู

แพทย์วริยา : เรียนท่านประธานปัญหาที่พบเฉพาะในสถานศึกษาใหญ่ๆ ระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย อาจไม่ได้รับหนังสือingatความร่วมมือ จะทำหนังสือแจ้งใหม่อีกครั้ง

ประธาน : พบผู้ป่วยในสถานศึกษาใหญ่ๆหรือไม่

สสอ.เมือง : พบครับ จากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกเขตแต่มาเรียนในตัวเมือง

ประธาน : มีมติให้ติดตามแบบกักตไม่ปล่อย พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจทุกทีมการทำงาน

คุณนฤมล : แจ้งการให้วัคซีนใช้ขวดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 1 ครั้งทุกคน โดยจัดบริการตลอดทั้งปี เป้าหมายความครอบคลุมการได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ในระยะเวลา 5 ปี ให้บริการฉีดวัคซีนไปพร้อมกับงานบริการอนามัยแม่และเด็ก

ประธาน : เคยพบผู้ที่มีอาการแพ้หลังฉีดยาหรือไม่

คุณนฤมล : ไม่พบค่ะ บางรายอาจมีอาการบวมแดงแต่ไม่เกิด Anaphylactic shock

แพทย์วริยา : ขอให้ข้อมูล ความน่าจะเป็นในการเกิดมีเพียง 1 ในล้าน ค่ะ

คุณคันธวุฒิ : มีเรื่องแจ้งตามนโยบายของท่านนายแพทย์ สสจ.ให้คัดเลือกหมู่บ้านปลอดยูงลาย ในศสม./รพ.สต.คัดเลือก 1 ชุมชน 1 หมู่บ้าน และดูแลให้ปลอดไข่เลือดออก

สสอ.เมือง : เรียนท่านประธาน ตามที่ สคร.บอกไว้ว่าอำเภอเมืองมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดหนักที่สุด และช่วงเดือนตุลาคมจะระบาดหนักที่สุด และเต็มพื้นที่ จนถึงเดือนธันวาคม จึงจะค่อยเบาบางลง

ประธาน : เน้นย้ำเรื่อง 1 คั่น 3 เคาะ ขอให้พื้นที่ ดำเนินงานอย่างเข้มข้น

4.5 แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงานหลังรับการนิเทศจาก สสจ.ยะลา

แพทย์วริยา : เรียนท่านประธาน ขอรายการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะจาก คปสอ.รอบ ดังนี้

1) คือการจัดตั้งคณะกรรมการ MCH Board ระดับอำเภอและประชุมอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่กำลังดำเนินการไปแล้ว ได้จัดตั้งแล้วเมื่อวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

2) การให้บริการด้านข้อมูล Highrisk นอกเขต ควรส่งข้อมูลเข้าระบบ สสจ. เพื่อประสานงานให้จังหวัดต้นทางทราบทุกเดือน ที่ผ่านมาประสบปัญหาคือต่างจังหวัดขาดผู้ประสานงานต่อ จึงได้กำหนดแนวทางร่วมกัน ดังนี้ คือ ระดับจังหวัด สสจ.ประสาน และในระดับอำเภอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละอำเภอเข้าถึงและดึงข้อมูลในแต่ละเดือนและมีการบริหารจัดการส่งต่อกันโดย Manager ระดับอำเภอ

3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ ปัญหาคือผลการดำเนินงานไม่ผ่านตัวชี้วัด มี คณะกรรมการบริหาร NCD Board มีการติดตามข้อมูล มี System manger ติดตามผ่านระบบ Line มีการใช้มาตรการกลวิธีเร่งรัดการบันทึกข้อมูล ใน HDC แล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2562 Manager ติดตามจากระบบรายงานทุกวันเพื่อสะท้อนปัญหาให้ รพ.สต./ศสม. และให้รพ.สต./ศสม. วิเคราะห์ปัญหาความครอบคลุมการเจาะและระบบติดตาม พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหาร

4. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี มีคณะกรรมการบริหาร NCD Board มีการติดตามข้อมูล มี System manager ติดตามผ่านระบบ Line มีการบริหารจัดการและการติดตามควบคุมกับการเจาะ HbA1c มีการติดตามในที่ประชุม NCD Meeting

5. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานคัดกรองภาวะทาง ตา ไต เท้า เท่ากับ 71.41, 43.59 และ 84.26 ได้ตามลำดับ เป้าหมายร้อยละ 60 ทั้ง 3 ตัว ซึ่งคาดว่า น่าจะผ่านหมด

6. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 และ 5 ปี ควรมีการวิเคราะห์ผู้มารับบริการตามกลุ่มวัย จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีผู้มารับบริการป่วย

7. การคัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่หรือประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลการดำเนินงานร้อยละ 33.69 แนวทางพัฒนา พัฒนาระบบการศรัทธา 506 ข้อมูลให้ได้ตามเป้า

8. ระบบควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จากข้อเสนอแนะควรมีการประสานข้อมูลผู้ป่วยกับงาน IT เป็นประจำทุกวัน และผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ ควรมีการส่งข้อมูลจากโปรแกรมแนวทางแก้ไข รพ.สต./ศสม.ต้องส่งรายงาน 506 ตามมาตรการและต่อเนื่อง หากมี Zero Report ติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ต้องส่งข้อมูลใน OPD card กับ JHCIS เพื่อประเมินว่า ไม่มีผู้ป่วยที่ต้องรายงาน/หรือวินิจฉัยผิด หรือไม่

9. ระดับความสำเร็จการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้สัมผัสร่วมบ้านย้อนหลัง 5 ปี) ตามข้อเสนอแนะให้ส่งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วทุกข้อ (ตามเอกสารแนบ 4)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากหน่วยงานต่างๆ

5.1 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

คุณรัชดาวรรณ : ตามนโยบาย สปสช. ให้เปิดหน่วยบริการในเรือนจำ จึงใคร่ขอมติเชิญเข้าร่วมประชุม คปสอ.ด้วย

ประธาน : เรือนจำมีบุคลากรกี่คน เรามีบริการเชิงรุกในเรือนจำกี่ครั้งต่อเดือน

แพทย์วริยา : เดิมออกบริการ 3 เดือนครั้ง ปัจจุบันออกบริการ 2 เดือนครั้ง มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 30 คน โรคจิตเวชกว่า 30 คน หน่วยสถานบริการเรือนจำมีพยาบาล 3 คน จบเวชปฏิบัติ 2 คน คาดการณ์ที่จะเปิดบริการในเดือนตุลาคม 2562 นี้

คุณวิภารัตน์ : เดือนตุลาคม จะมีการทบทวนคณะกรรมการ คปสอ.ขอแต่งตั้งเป็นคกก.ในปีหน้า ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ก่อนระหว่างนี้ ขอให้สถานบริการทุกแห่งทบทวนการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่ และส่งมายังผู้รับผิดชอบ CUP เพื่อยืนยันการส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นี้

ที่ประชุม : รับทราบ

/5.2 กลุ่มงาน

5.2 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/ไอที

ไม่มี

5.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

- เครื่องพ่น ULV

คุณวิภารัตน์ : ได้เร่งรัดจัดซื้อคาดว่าจะได้ปลายเดือนกรกฎาคม นี้ และขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้

คุณคันธวุฒิ : ได้แจ้งให้ รพสต.ทำแผนงบค่าเสื่อมเพิ่มเติม และที่ใดขาดเครื่อง ULV ให้ใส่ในแผนและส่งภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

- ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสังคม

คุณสปีเนาะ : ขอให้ทบทวนการจัดสรรงบประมาณสังคมใหม่เนื่องจากการจัดสรรที่เข้มงวด คปสอ. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นั้น ไม่ถูกต้องและขัดต่อมติของคณะกรรมการผู้ประกันตนจังหวัดยะลา ที่ให้จัดสรรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ ให้จัดสรรตามค่าใช้จ่ายจริงและบวกเพิ่มอีก 15 % ของราคายา เนื่องจากจะมีการติดตามในที่ประชุม คปสจ.โดย นายแพทย์สสจ.

คุณวิภารัตน์ : หลังจากการคุณสปีเนาะมาคุยในเรื่องนี้แล้ว จึงได้มีการติดตามข้อเท็จจริงจากผู้รู้ใน สสจ.ยะลา พบว่าข้อมูลขัดแย้งกันและที่จังหวัดให้ คปสอ.เมือง ทบทวนมติการจัดสรรใหม่ เนื่องจากมติการจัดสรรเดิมมีมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเห็นว่ามันแล้วจึงขอให้ มีการทบทวนการจัดสรรใหม่ตามมติ คปสอ.ไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้รู้ไม่อยู่จึงขอให้ตั้งคณะกรรมการชุดเล็ก เพื่อพูดคุยกันก่อนที่จะมาคุยใน คปสอ.ชุดใหญ่

ประธาน : มีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อนเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการผู้ประกันตนของ รพ.ยะลา ไม่อยู่

ที่ประชุม : รับทราบ

- ทบทวนการเบิก-จ่ายยา

คุณเกตุสุรีย์ : ขอทบทวนการเบิก-จ่ายยา จาก รพ.สต.เป็น 3 เดือน

คุณคันธวุฒิ : ยาบางตัวใช้มาก บางตัวใช้น้อยและบางตัวไม่ถูกใช้เลย ทำให้ขาดยา ทำให้เบิกยาด่วนบ่อยครั้ง

สสอ.เมือง : พยาบาลจ่ายยาผู้ป่วย 1 เดือน แพทย์จ่าย 3 เดือน แต่ STOCK 2.5 เดือน ทำให้ไม่พอ

ประธาน : มีมติให้ ให้เภสัชกรดูแลการเบิก-จ่ายยาให้เป็นปัจจุบัน มีให้ขาด

คุณพีรดา : จะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปัญหากันรอบนอกก่อนค่ะ

คุณวิภารัตน์ : ขอให้มีการทบทวนรายการยาเข้ารายการยาออกด้วย

แพทย์วริยา : ยาบางตัวที่ รพ.สต.ต้องการใช้ต่อ ขอให้ นำข้อมูลการใช้ยามาใน

วันที่ประชุมด้วย

ประธาน : มีมติให้ติดตาม

ที่ประชุม : รับทราบ

5.4 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

ไม่มี

5.5 โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มี

5.6 หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธาน : ขอประชาสัมพันธ์ ปันการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคาร
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น ในวันที่ 3 กันยายน - 5 ตุลาคม 2562 โดยใช้ชื่อทีมว่า “ ปันปัน
บุญ จากหนองคาย - ยะลา ” ซึ่งจัดแถลงข่าว ในวันที่ 19 สิงหาคม และในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม
ส่งนักปั่น และจัดแถลงข่าวที่สถานีรถไฟยะลา และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับทีมนักปั่นที่จังหวัด
ปัตตานี และปั่นมาถึงจังหวัดยะลา ในวันที่ 4 จะจัดเลี้ยงในวันที่ 5 ที่อาคารสนามช้างพระเศวต
ขอเชิญบริจาคและซื้อเสื้อ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวคนันท์ นวลจันทร์)

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

บันทึกรายงานการประชุม

(นางวิภารัตน์ ทองธรรมชาติ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวชินดา พุทธิยาสถาพร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์ บรรจง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

ประธาน คป.สอ.เมืองยะลา

ระเบียบวาระการประชุม
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมือง

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมร่มประดู๋ ชั้น ๗ รพ.ยะลา

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ๑.๑.....
- ๑.๒.....
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ (คุณวิภารัตน์)
- สรุปการประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ ได้ใส่ใน Website: www.yrhyala.com/
และได้ส่ง Line ในกลุ่ม Line คปสอ.
- ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ๓.๑ การตรวจสุขภาพลูกจ้าง รพ.สต. สิทธิ์ UC (คุณธิดารัตน์)
- ๓.๒ การสอบเทียบเครื่องมือและเทอร์โมมิเตอร์ (คุณธิดารัตน์)
- ระเบียบวาระที่ ๔ แจ้งเพื่อทราบ / ข้อสั่งการ / ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- ๔.๑ งบค่าเสื่อม (คุณสุจิตมา)
- ๔.๒ สถานะภาพเงินบำรุงของรพ.สต. (คุณ.จาริณี)
- ๔.๓ รพ.สต.ติดดาว (คุณอาฟีพะห์)
- ๔.๔ สถานการณ์ไข้เลือดออก (คุณนฤมล)
- ๔.๕ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงงาน หลังรับการนิเทศจากสสจ. (พ.วริยา)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องจากหน่วยงานต่างๆ
- ๕.๑ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
- ๕.๒ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/งานไอที
- ๕.๓ สำนักการสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา
- เครื่องพ่น ULV
 - ทบทวนการจัดสรรเงินประกันสังคม
 - ทบทวนการเบิก - จ่ายยาของรพ.สต.
 - ทบทวนรายการยาเข้า และรายการยาออกตามขนาดของรพ.สต.
- ๕.๔ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา
- ๕.๕ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ
- ๕.๖ หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง
- ๕.๗ เรื่องจากคสม./รพ.สต.ต่าง ๆ
- ๕.๘ เรื่องของกลุ่มงาน/ฝ่ายโรงพยาบาล
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ.....